



ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์... “...เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย กิ่งก้านใดที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้น”.../...ท่านว่าอนาคต(น่าจะ)ไกล...เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มิสซา รอบ 08.30 น. ก็มีมิสซาลาคุณพ้อทั้งสาม คือคุณพ้อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ หรือพ้อใหญ่ เจ้าอาวาส, คุณพ้อณรงค์ รวมอร่าม หรือปลัดfris และพ้อธนากร เลหาบุตร ที่มาช่วยงานครบโปร คือ 3 เดือนพอดี หลังมิสซาลา บรรดาพระสงฆ์มีกล่าวส่งท้าย เห็นมีคนติดใจที่คุณพ้อใหญ่กล่าวเหลือเกินว่า การย้ายรอบที่แล้ว อนาคตดูจะสั้นเหลือเกิน เพราะย้ายแค่กาลหว่าร์มาอาสนวิหาร (คงจะใกล้เกินไป เพราะแค่เดิน10 นาทีก็ถึงอัสสัมชัญเสียแล้ว) รอบนี้เมื่อมีคำสั่งโยกย้ายออกมาทำให้พ้อใหญ่รู้สึกว่าจะมีอนาคตไกล เพราะได้(ย้าย)ไปไกลถึงเชียงใหม่ (อืมอันนี้ก็ไกลจริงๆเสียด้วย) ส่วนพ้อfrisยิ่งไกลใหญ่ เพราะโน้นบินไปไกลถึงฟิลิปปินส์ สงสัยว่าอนาคตคงไปได้ไกลเป็นแน่แท้ ส่วนพ้อธนากร ดูจะใกล้กว่าเพื่อนเพราะแค่ดอนเมืองเท่านั้น เอาเป็นว่าใครจะไปไกล ไปใกล้เราไม่สน แต่ถ้าใครอยากไปเยี่ยมบรรดาคุณพ้อทั้ง 3 ท่าน ก็ลองไปตามเส้นทางนี้ครับ เริ่มต้นจากแวะไปเยี่ยมพ้อดอนเมือง บินตรงไปเชียงใหม่ แล้วต่อเครื่องไปฟิลิปปินส์ จึงค่อยกลับมาลงสุวรรณภูมิครับ.../...เดินสายไม่หยุด...พ้อfrisก่อนเดินทางไปเรียนต่อ ก็เห็นต้องเดินสายไปค่ายทั้งของเยาวชน และของพลศึกษาไม่ขาดสาย เรียกว่าทำงานจนถึงเวลาก่อนขึ้นเครื่องเลยทีเดียว.../...ล้ม...อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ข่าวว่าลุงทวีล้มไป 3 ครั้ง 3 ครา จนวันจันทร์ใช้ขั้นสูง ต้องพาส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียว ตอนนี้ก็คงเหลือรอดดูการไปปลางๆก่อน ไม่รู้ว่าเพราะอากาศที่ร้อนผิดปกติหรือเปล่า เอาเป็นว่าเราทั้งหลายก็ต้องดูแลสุขภาพไว้ให้ดีแล้วกันครับ.../...ขอต้อนรับ...ขอต้อนรับคุณพ้อใหม่ ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในชอย 40 ของเรา คือ คุณพ้อสานิจ สดะวีระวงส์ ที่เพิ่งเดินข้ามฝั่งมาก็ถึงแล้ว และคุณพ้อพรชัย แก้วแหวน ที่เพิ่งลงมาจากนครสวรรค์ สดๆร้อน เมื่อคืนนี้ ด้วยความยินดีและเต็มใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณพ้อทั้งสองท่านจะมีความสุขตลอดการอยู่ในชอย 40 ของเราครับ.../...ส่วนคุณพ้อสุรสิทธิ์ก็ได้เดินทางขึ้นเชียงใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา.../...เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณพ้อสุรสิทธิ์ หรือพ้อใหญ่เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญของเรา ก็ขับรถเดินทางขึ้นเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว .../...ท่านทั้งหลาย จงดำรงอยู่ในเราเถิด ดังที่เราดำรงอยู่ในท่าน กิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาองุ่นฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้น.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...